



สิ่งที่น่าสนใจ

- เมกาคัลสเตอร์™ สำหรับการระเบิดของรีแอคเตอร์
- ปืนใหญ่ไวลด์ช่วยเพิ่มความตื่นเต้นลุ้นระทึก
- ฟรีสปินพร้อมด้วยตัวคูณเงินรางวัลแบบไม่จำกัด
- การซื้อโบนัส™เพื่อซื้อฟรีสปิน

BTG ขอเสนอ: โดมอนฟรุตส์

สัมผัสประสบการณ์แสงสีที่ไม่มีใครเทียบและจะทำให้คุณตื่นตาตื่นใจ ยินดีต้อนรับสู่โดมอนฟรุตส์ เกมแสนสนุกของเมกาคัลสเตอร์™ ไปบรรจบกับรีแอ็กชันระเบิดสีทิศทางแบบไดนามิก ทำให้เกิดการระเบิดสัญลักษณ์สุดอลังการและมีปฏิสัมพันธ์ในระดับดาราศาสตร์!

การหมุนแต่ละครั้งจะดึงสัญลักษณ์ขนาดใหญ่และเล็กจากจักรวาล ทำให้เกิดชัยชนะที่น่าตื่นเต้นและถูกขับเคลื่อนด้วยพิกเซลสูงถึง 100 สัญลักษณ์ในครั้งเดียว จงเตรียมตัวสำหรับการผจญภัยอันร้อนแรงไปด้วยระเบิดและโบนัสปืนใหญ่ไวลด์ ซึ่งจะถูกเรียกใช้หลังจากเกิดรีแอ็กชันน่าตื่นเต้นแล้วสามครั้ง สัมผัสความอัศจรรย์เมื่อไวลด์แบบสมจุดประกายบนหน้าจอ และทำให้การเล่นของคุณมันเร้าใจยิ่งขึ้น

เริ่มต้นการเดินทางครั้งยิ่งใหญ่เมื่อได้รับรีแอ็กชันน่าตื่นเต้นแปดครั้งในเกมหลัก ปลดล็อกรางวัลสูงสุดอย่าง ฟรีสปิน ในระหว่างฟรีสปินแต่ละครั้ง เผ่าดูหน้าจอกลับมามีชีวิตชีวาด้วยระเบิด ขณะที่ตัวคูณเงินรางวัลแบบไม่จำกัดจะขยายพิกเซลของคุณตามสัดส่วนของดาราศาสตร์! รวมตัวคูณเงินรางวัลเข้ากับโบนัสปืนใหญ่ไวลด์ เพื่อความตื่นเต้นเร้าใจแบบพิกเซลๆ อย่างแท้จริง

ด้วยการซื้อโบนัส™ คุณสามารถควบคุมการเดินทางทางดาราศาสตร์ได้ตามความต้องการ ดิมดำไปกับความยิ่งใหญ่ของเกมโดมอนฟรุตส์ ที่อุดมไปด้วยผลไม้

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทเกม	เมกาคัลสเตอร์™ รีแอคเตอร์
เงินรางวัลสูงสุด	6,650x
ความผันผวน	สูงมาก
เดิมพันขั้นต่ำ	€/£/\$ 0.20
เดิมพันสูงสุด	€/£/\$ 30 (เปิดรับสูงสุด 250,000) หรือ 75 (เปิดรับสูงสุด 500,000)
คุณสมบัติ	4 (เมกาคัลสเตอร์™, ปืนใหญ่ไวลด์, ฟรีสปิน, การซื้อโบนัส™)
RTP	95.61% - 96.24%

คุณสมบัติในเกม



เมกาคัลล์สเตอร์™

พลังอันน่าหลงใหลของเมกาคัลล์สเตอร์™ ผสานเข้ากับความมหัศจรรย์แห่งรีแอ็กชันไดนามิกส์ ทิศทางส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ระเบิดสัญลักษณ์สุดขอบจักรวาล แดกแยกออกมา และมีรีแอ็กชันบนพื้นที่เกมอันยิ่งใหญ่ ในระหว่างการหมุนที่นำดินแดนแต่ละครั้ง ตำแหน่งของกระดาน เกมขนาด 5x5 ระหว่าง 7 ถึง 25 ตำแหน่งจะมีชีวิตชีวามา โดยเต็มไปด้วยสัญลักษณ์ขนาดใหญ่หนึ่งตัวหรือสัญลักษณ์ขนาดเล็กสี่ตัว ทุกครั้งที่ชนะ สัญลักษณ์ที่ชนะแต่ละตัวจะถูกแทนที่ด้วยสัญลักษณ์เล็ก ๆ ขนาด 2x2 ซึ่งจะจุดประกายโอกาสใหม่ๆ ร่วมเป็นสักขีพยานในการเปิดเผยอันงดงาม เมื่อสัญลักษณ์ขนาดเล็กที่ชนะเปลี่ยนไปในทิศทางที่เลือก ในขณะที่สัญลักษณ์ขนาดเล็กใหม่ๆ จะปรากฏขึ้นเพื่อสร้างชัยชนะที่ขับเคลื่อนด้วยฟิวส์อีกครั้ง ด้วยศักยภาพของเกมที่สามารถแสดงสัญลักษณ์ได้มากถึง 100 สัญลักษณ์บนหน้าจอพร้อมกัน ไดมอนด์ฟรุตส์มอบเงินรางวัลมากมายเกินคาดแก่คุณ



ปืนใหญ่ไวลด์

หลังจากได้รับรีแอ็กชันนำดินแดนสามครั้ง เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับโบนัสปืนใหญ่ไวลด์ที่ระเบิดได้ จับตาดูหน้าจอที่จะมีชีวิตชีวามาด้วยสัญลักษณ์ไวลด์ 5 ถึง 15 ตัวที่ปรากฏขึ้นมาแบบสุ่ม ช่วยเพิ่มความน่าตื่นเต้นให้กับการเล่นของคุณ และอย่าลืมว่าโบนัสปืนใหญ่ไวลด์นั้นไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในเกมหลักเท่านั้น แต่ยังมีพร้อมที่จะโจมตีในระหว่างฟรีสปินของคุณด้วย ทำให้คุณรู้สึกตื่นเต้นแบบสุดๆ ตลอดการเดินทางในจักรวาล



ฟรีสปิน

เมื่อคุณได้รับรีแอ็กชันนำดินแดนแปดครั้งภายในเกมหลักแล้ว เตรียมตัวให้พร้อม เพราะรางวัลสูงสุดอย่างฟรีสปิน 8 ครั้งรอคุณอยู่ พร้อมสิทธิฟรีสปินพิเศษสำหรับรีแอ็กชันแต่ละครั้งที่เกิดขึ้นหลังจากรีแอ็กชันครั้งที่แปด ในระหว่างฟรีสปินแต่ละครั้ง อย่างน้อย 11 ตำแหน่งบนกระดานเกมจะมีชีวิตชีวามา รับรองว่าจะอัดแน่นไปด้วยแอ็กชันต่างๆ แน่แน่นอน ตัวคูณเงินรางวัลของฟรีสปินจะจุดประกายในระดับเล็กน้อยและจะขยายวงกว้างอย่างต่อเนื่องหลังจากรีแอ็กชันแต่ละครั้ง นิ่งชมด้วยความตกตะลึง เมื่อเงินรางวัลของคุณทะยานขึ้นสู่ระดับสูงสุด เพราะได้รับแรงหนุนจากเอฟเฟกต์น่าหลงใหลของคุณ แต่ความตื่นเต้นของจักรวาลไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้น โบนัสปืนใหญ่ไวลด์อันยิ่งใหญ่จะระเบิดหลังจากรีแอ็กชันครั้งที่สาม เต็มเต็มหน้าจอด้วยไวลด์อันน่าทึ่งจำนวน 5 ถึง 15 ตัว ส่งผลให้เกมของคุณเปลี่ยนไปด้วยพลังแห่งจักรวาล และการผจญภัยยังคงดำเนินต่อไปหลังจากรีแอ็กชันครั้งที่แปด ภายในฟรีสปินครั้งเดียว คุณจะได้ปลดล๊อคฟรีสปินเพิ่มเติมอีกสามครั้ง และรีแอ็กชันต่อจากนั้นแต่ละครั้งที่เกิดขึ้นจะทำให้เกิดฟรีสปินอีกครั้ง ขยายเส้นทางไปสู่ดวงดาว



การซื้อโบนัส™

ดื่มด่ำไปกับผลไม้อันน่าตื่นเต้นของฟรีสปินด้วยการซื้อโบนัส™! กดไอคอนซื้อโบนัสเพื่อซื้อ 8 ฟรีสปินด้วย 50 เท่าของเงินเดิมพัน และค่าตั้งสูงแอ็กชันที่จะทำให้หัวใจคุณเต้นรัว



รหัสเกมและ RTP

เดสก์ท็อป + มือถือ

คำอธิบาย	ประเภทเกม OSS	รหัส OSS	RTP
เวอร์ชัน 95% พร้อมการซื้อโบนัส™	diamondfruits	diamondfruitsv195	95.61%
เวอร์ชัน 96% พร้อมการซื้อโบนัส™	diamondfruits	diamondfruitsv10	96.24%

เกี่ยวกับ Big Time Gaming

ต้องใช้ BTG ในทุกสื่อการตลาดและการสื่อสารทางข้อความของเกมไดมอนด์ฟรุตส์ เมกาคัลล์สเตอร์™ และการซื้อโบนัส™ เกมนี้รองรับการตั้งค่าความสูงและความกว้างของหน้าต่างตามที่คุณต้องการ อย่างไรก็ตาม เพื่อการแสดงผลที่ดีที่สุด ให้เปิดเกมเวอร์ชันเดสก์ท็อปในหน้าต่างที่อัตราส่วน 16:9

ดาวน์โหลดแพ็คเกจโปรโมชันตัวเต็ม: [ที่นี่](#)